

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH GIA LAI**

Số: 2263/UBND-NC

V/v đảm bảo an toàn PCCC, ANTT  
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ  
karaoke, quán bar trên địa bàn tỉnh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 06 tháng 10 năm 2022

Kính gửi:

- Các sở, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), nhất là cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, điển hình như: Vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ISIS tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ngày 02/8/2022 làm 03 cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) hy sinh; vụ cháy quán karaoke tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, xảy ra ngày 7/9/2022 làm 32 người chết, nhiều người bị thương... Nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu là do ý thức chấp hành các quy định pháp luật về PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở và người dân còn hạn chế; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ quan có chức trong lĩnh vực này chưa triệt để, quyết liệt.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 150 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar. Tình trạng vi phạm quy định pháp luật về PCCC và CNCH tại các cơ sở này diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến cháy, nổ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, đảm bảo ANTT tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần xác định rõ công tác PCCC là nhiệm vụ quan trọng vì liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân; thực hiện quy chế quy trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sự cố, cháy, nổ, gây hậu quả nghiêm trọng tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác đảm bảo ANTT, an toàn PCCC và CNCH tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT... trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về đảm bảo ANTT, quy định về an toàn PCCC và CNCH, cách sử dụng thiết bị chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm... cho cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân, nhất là chủ cơ sở, người trực tiếp quản lý, điều hành tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao về cháy, nổ; nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn dân trong công tác phòng ngừa cháy, nổ, đảm bảo ANTT trên địa bàn.



## 2. Công an tỉnh

Tăng cường chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo phân công, phân cấp. Phối hợp sở, ngành chức năng triển khai cao điểm tổng kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định về đảm bảo ANTT, an toàn PCCC và CNCH đối với tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế về điều kiện về an toàn PCCC, các phương án PCCC, CNCH, hệ thống trang thiết bị chữa cháy, CNCH, lối thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp... Kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, tước giấy phép kinh doanh đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Phối hợp các sở, ngành liên quan siết chặt, nâng cao chất lượng công tác PCCC và CNCH trong đầu tư, xây dựng (*thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC*), công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar và các loại hình cơ sở kinh doanh tương tự.

Thường xuyên mở lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH, nâng cao năng lực cho lực lượng PCCC cơ sở, cho chủ cơ sở, nhân viên, người làm công tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar trên địa bàn; đồng thời, hướng dẫn các cơ sở xây dựng và tổ chức thực tập phương án phòng ngừa, giải quyết sự cố, cháy, nổ, nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý ban đầu, hạn chế tối đa thiệt hại.

## 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, quản lý chặt chẽ công tác cấp phép kinh doanh, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar trên địa bàn tỉnh; phối hợp Công an tỉnh tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành quy định về đảm bảo ANTT, an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar; kịp thời phát hiện vi phạm, kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định.

## 4. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp Công ty Điện lực tỉnh triển khai các giải pháp quản lý an toàn điện (*sau công tơ điện*) tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh rượu, bia tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar và loại hình tương tự.

## 5. Sở Xây dựng

Quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư xây dựng; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các dự án công trình vi phạm quy định trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định; thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC, nhất là các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, quán bar, karaoke...

## 6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, phòng chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar trên địa bàn tỉnh.



## 7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, các đơn vị liên quan nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ, phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH. Đưa tin, bài, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền sâu rộng trong xã hội, chú trọng tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC và CNCH. Phối hợp Công an tỉnh trong công tác yêu cầu các nhà mạng viễn thông gửi tin nhắn (SMS) đến các thuê bao di động tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn cho người dân những kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, thoát nạn và CNCH.

## 8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC nói chung và công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar nói riêng. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân PCCC, phát huy, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, như: “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”... tại địa bàn. Củng cố, kiện toàn lực lượng dân phòng, tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng này trong công tác xử lý sự cố, cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Tăng cường chỉ đạo Công an cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức kiểm tra các điều kiện về ANTT, an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar theo phân cấp quản lý. Quá trình kiểm tra cần kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết xử lý theo quy định; yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ 2 (*qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt,...*); trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (*qua Công an tỉnh*) **trước ngày 31/12/2022**. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổng hợp báo cáo theo quy định. *T.Đ*

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- V01, C07 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*  
**Trương Hải Long**